

สำเนาฉบับ



คำสั่งคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ที่ ๑๓/อ/๒๕๖๔

เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการในโรงเรียนสาธิตฯ

ตามที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนมและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีคำสั่ง ที่ ๐๓๐๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ คือ รองศาสตราจารย์สุธิดา เลขะวัฒนะ ให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ นั้น

เพื่อให้การบริหารงานในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงมอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ปฏิบัติราชการตามฝ่ายงานที่ได้รับมอบหมาย ในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ คณะกรรมการมหาวิทยาลัยนครพนม ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. อาจารย์ชินวร บาลเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน

หน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่บริหารและกำกับดูแลการบริหารราชการ สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ ในกลุ่มงานบริหาร ในส่วนงานการเงิน งานบัญชี พัสดุและทรัพย์สิน งานธุรการและงานสารบรรณ งานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนงานนโยบายและแผนงบประมาณ งานการเจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ งานโสตทัศนอุปกรณ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการฯ มอบหมาย

๒. อาจารย์ ดร.พัชรี ชัยชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน

หน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่บริหารและกำกับดูแลการบริหารราชการ สั่งการและปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการฯ ในงานวิชาการ งานจัดการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา งานทะเบียน งานประกันคุณภาพการศึกษา งานศูนย์การเรียนรู้ งานกิจการนักเรียน งานปกครอง งานอาจารย์ที่ปรึกษา งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการฯ มอบหมาย

๓. อาจารย์วิศรุต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิจัย บริการวิชาการ และกิจการพิเศษ

หน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่บริหารและกำกับดูแลการบริหารราชการ สั่งการและปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการฯ ในส่วนงานกิจการพิเศษ งานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ งานรับเข้านักเรียน งานศิษย์เก่าและผู้ปกครอง งานวิเทศสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ งานวิจัย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์)
คณบดีคณะกรรมการ มหาวิทยาลัยนครพนม